

**SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1559* /LT-SGDĐT&CDN
V/v vận động ủng hộ xã Kon Pne,
huyện Kbang hoàn thành các tiêu chí
về xây dựng Nông thôn mới

Gia Lai, ngày *16* tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.

Kon Pne là một trong những xã xa nhất của tỉnh Gia Lai, cách trung tâm huyện KBang khoảng 80 km và cách thành phố Pleiku khoảng 200 km, nằm sâu trên vùng núi rừng hẻo lánh. Trải qua bao đời nay, Kon Pne vẫn luôn tự hào là vùng đất có truyền thống cách mạng, đoàn kết, người dân luôn cần cù, chịu thương, chịu khó, ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu. Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã Kon Pne từng bước xây dựng nông thôn mới trước những khó khăn thách thức lớn ở một thung lũng với 100% là dân tộc Bahnar sinh sống.

Hàng năm, Ngành giáo dục và đào tạo luôn quan tâm cấp, bổ sung kinh phí để xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học cho nơi đây, nhưng không đáp ứng được nhu cầu. Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh phân công phụ trách, giúp đỡ xã Kon Pne hoàn thành các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới trong quý II năm 2020.

Để giúp xã Kon Pne đạt chuẩn Nông thôn mới và thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ một phần cho xã Kon Pne, góp phần hoàn thành chỉ tiêu một huyện Nông thôn mới ở Kbang của tỉnh Gia Lai. Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai kêu gọi, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành giáo dục và đào tạo ủng hộ 50.000 đồng trở lên để giúp đỡ xã Kon Pne xây dựng Nông thôn mới.

Mọi sự ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị xin vui lòng liên hệ và nộp tại Ban chấp hành Công đoàn cơ sở của đơn vị. Thời gian vận động ủng hộ kể từ ngày **16 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2019.**

Hết thời gian vận động Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN-GDTX gửi về Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai để tổng hợp và tổ chức trao tặng cho xã Kon Pne để triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch giúp đỡ của Sở Giáo dục

và Đào tạo trong năm 2019 (nộp trực tiếp cho Bà: Trần Thị Thu Nhân – Thủ quỹ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh).

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý và tổng hợp báo cáo số lượng các đơn vị, cá nhân hưởng ứng cuộc vận động của ngành.

Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai xin trân trọng cảm ơn và đón nhận sự đóng góp cao quý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hướng về xã Kon Pne thân thương.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Hùng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, CĐN.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tư Sơn